

THỰC TẾ CHUYÊN MÔN CỦA K61 ĐHSP LỊCH SỬ

Người viết: Điều Thị Vân Anh

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ – ĐHTB ngày 28 tháng 2 năm 2023 về việc phê duyệt các học phần được tổ chức thực hiện trong đào tạo Học kì II năm học 2022 – 2023, căn cứ chương trình đào tạo ngành sư phạm Lịch sử và nội dung học phần Thực tế chuyên môn, Khoa Khoa học Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức cho sinh viên lớp K61 ĐHSP Lịch sử đi thực tế chuyên môn tại Mộc Châu – Sơn La.

Chuyến đi được thực hiện từ ngày 06 đến ngày 08/4/2023. Thực tế chuyên môn là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của sinh viên ngành Lịch sử. Đây là dịp để học tập trải nghiệm, giúp sinh viên nắm bắt thực tế các di tích lịch sử của dân tộc tại huyện Mộc Châu như: Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến, Di tích Đồn Mộc Lý (Chống pháp), Bia căm thù ngã 3 Bảo Tàng (Pa Háng)... Tập dượt cho sinh viên cách thức tổ chức cho học sinh phổ thông đi thăm quan các di tích lịch sử khi ra trường đồng thời nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết, tạo thêm hứng thú học tập bộ môn, qua đó giáo dục lòng yêu nghề, say mê học tập môn Lịch sử, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, gắn bó với địa phương

Chuyến thực tế chuyên môn tại huyện Mộc Châu đã mang lại nhiều bài học bổ ích, những kinh nghiệm quý báu đối với các bạn sinh viên chuyên ngành Lịch sử. Thực tế là dịp để các bạn kiểm chứng, cụ thể hóa những kiến thức đã được học ở giảng đường vào thực tiễn. Là cơ hội để trau dồi những vốn kiến thức, tri thức mới mà sách vở chưa đề cập đến. Chuyến đi đã giúp các bạn hiểu nhiều hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình kiến trúc cũng như đời sống kinh tế, xã hội của huyện Mộc Châu, thông qua đó giúp cho các bạn sinh viên có cái nhìn xác đáng, sinh động và chân thực hơn về lịch sử đã xảy ra, loại bỏ đi những cách nhìn máy móc, khô khan về lịch sử. Từ đó, hun đúc thêm niềm say mê, yêu nghề và biết quý trọng giữ gìn những giá trị bất hủ ấy. Bên cạnh đó những thông tin thu thập được từ chuyến đi sẽ là những nguồn tư liệu quý phục vụ cho việc học tập và công việc sau này của mỗi bạn sinh viên.

Một số hình ảnh thực tế của chuyến đi:









Xem phim tư liệu về Di tích Đồn Mộc Ly



Di tích Đồn Mộc Ly





Khu du lịch Rừng Thông, Bản Áng







Tham quan đồi chè Mộc Châu









Bảo tàng văn hóa Tây Bắc

